

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 405* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 05/ 01/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Trong thư mục vụ Mùa Giáng Sinh, Đức Tổng Giám mục Giuse đã mời gọi chúng ta “bắt đầu chương trình “Mục vụ Giới trẻ” do Hội đồng Giám mục đề ra cho ba năm 2020 - 2022. Năm 2020, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện”.

Đức Tổng viết tiếp : “Dựa vào thư chung của HĐGMVN, chúng tôi khuyến khích các mục tử, những người làm công tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là cha mẹ, “hãy đồng hành để giúp các thanh thiếu niên lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý, tâm linh, và phân định ơn gọi.” Những người tham gia mục vụ giới trẻ, đặc biệt các linh mục, “cần đổi mới cách nhìn và cách tiếp cận người trẻ... cần phải đồng hành và lắng nghe các bạn trẻ, giúp họ khám phá những khả năng và các đặc sủng Chúa Thánh Thần đã ban, và tạo điều kiện thích hợp để người trẻ phát huy những khả năng đó” (Thư chung 2019, số 5). Cụ thể, các giáo hạt, nhất là các giáo xứ, cần “tao điều kiện cơ sở vật chất và không gian phù hợp cho hoạt động giới trẻ như văn phòng mục vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể thao, ca nhạc...” (số 6). Thành phố chúng ta là nơi đón tiếp hàng triệu người nhập cư, trong đó có rất nhiều bạn trẻ công giáo từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây để học tập, làm việc... Các ban Mục vụ Giới trẻ, Mục vụ Di dân và Caritas cần phối hợp với nhau để mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, đều là điểm đến, là mái nhà tiếp đón, đồng hành và nâng đỡ các bạn trẻ ấy trong quá trình trưởng thành và lập nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động giải trí và giao lưu, việc học hỏi sẽ giúp trang bị cho người trẻ hành trang cần thiết và vững chắc khi bước vào đời. Tổng giám phận đã lên kế hoạch và chuẩn bị để giúp các ban trẻ học tập tài liệu Docat với nội dung “Người Trẻ sống Đức tin trong Xã hội hôm nay”. Các bạn trẻ hãy chọn Chúa Giêsu là Thầy và là thần tượng cho cuộc đời mình.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

05/1/2020 CHÚA NHẬT HIỂN LINH

ĐI THEO ĐƯỜNG LỜI CHÚA

Sau đó, [các nhà chiêm tinh] được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên họ đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2,12)

Suy niệm: Các nhà chiêm tinh, nhờ quan sát dấu chỉ của ngôi sao lạ, dò dẫm con đường tìm đến để bái lạy vị Vua mới sinh, rủi thay họ không ngờ lại gặp phải Hê-rô-đê bạo chúa. Thế rồi, nhờ được tiếp cận với lời Kinh Thánh – dù là qua miệng lưỡi mưu mô xảo quyệt của Hê-rô-đê – họ biết được đích xác vị vua mệnh danh là Ki-tô ấy “*phải sinh ra tại Bê-lem;*” thế là họ đã mau mắn “*đến triều bái Người.*” Một khi đã gặp được Vua Ki-tô, họ được mách bảo phải “*đi lối khác*” mà về quê hương xứ sở. Lần này, họ chọn đi con đường Chúa chỉ cho, nghĩa là họ đang đi trong con đường của Chúa, con đường của sự thật.

Mời Ban: Nhà văn Lỗ Tấn từng nói rằng trên trần gian làm gì có con đường; lối đi mà người ta cứ đi mãi thì sẽ thành đường thôi. Thế nhưng, trước những thực tại của cuộc sống, có vô vàn “*lối đi*” và chúng ta có tự do để chọn lựa đi lối này hoặc đi lối khác. Giữa muôn vàn con đường như thế, bạn phải phân định để nhận biết có những lối mòn, có những cung đường vô định không đi đến đâu, lại có những con đường mang tên Hê-rô-đê dối trá dẫn đến vực thẳm. Con đường đích thực là con đường dẫn đến chân lý, sự sống, và hạnh phúc, con đường đó được định hướng bởi Lời Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm thực hành việc đọc Lời Chúa mỗi ngày để được Lời của Ngài biến đổi.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, đường lối của Chúa kỳ diệu vượt quá sự hiểu biết của chúng con. Xin tỏ cho chúng con thấy đường lối của Ngài để chúng con can đảm và mạnh mẽ tiến bước trên hành trình tiến về Nước Trời. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC trong Lễ Mẹ Thiên Chúa: Phẩm giá và quà tặng của phụ nữ

Bài giảng đầu tiên của ĐTC Phanxicô trong năm mới được dành cho hình tượng Mẹ Maria nhân ngày Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria được tuyên bố là Mẹ Thiên Chúa tại Công Đồng Ephesus vào năm 431, và chính Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đã khôi phục lại lễ trọng này vào ngày 1/1/1974.

Vào ngày đầu năm, chúng ta cử hành “*sự hiệp nhất mang tính hôn ước giữa Thiên Chúa và con người*”, một sự hiệp nhất được khai mở “*nơi cung lòng của một phụ nữ*”. Sự tái sinh nhân loại bắt đầu từ một phụ nữ. Phụ nữ là nguồn sự sống. Đó là lý do vì sao “*mọi hình thức bạo lực đang tiếm nhiệm*

trên người phụ nữ là một sự phạm thượng đối với Thiên Chúa, Đấng đã được sinh ra bởi một phụ nữ. ĐTC Phanxicô nói. “Quá thường là thân xác phụ nữ bị hiển tể trên các bàn thờ dung tục của quảng cáo, lợi nhuận, hình ảnh khiêu dâm, khai thác như một tấm bảng vẽ cần được sử dụng. Thân xác phụ nữ phải được giải thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ. Họ phải được tôn trọng và tôn vinh”.

ĐTC Phanxicô suy tư về cách mà Tin Mừng lặp lại hình ảnh Mẹ Maria “suy đi nghĩ lại mọi sự trong lòng”. Phụ nữ là người chính hiệu đưa cuộc sống vào tâm hồn. Phụ nữ cho chúng ta thấy ý nghĩa của cuộc sống không tìm thấy ở nơi tạo ra mọi sự mà là đưa mọi sự vào tâm hồn. Chỉ những ai thấy bằng tâm hồn thì mới thấy mọi sự cách đúng đắn, vì họ biết cách ‘nhìn vào’ mỗi người.

Khởi đầu Năm Mới này, ĐTC Phanxicô thách đố chúng ta hãy tự hỏi liệu chúng ta có biết “cách nhìn bằng tâm hồn không”. Chỉ khi chúng ta biết nhìn cuộc sống bằng tâm hồn thì chúng ta mới biết cách chăm sóc và vượt thắng sự thờ ơ quanh mình. Nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới sẽ là một ngôi nhà bình an chứ không phải là một trận mạc, thì chúng ta phải nhìn phẩm giá mỗi người phụ nữ bằng tâm hồn.

Giáo Hội cử hành ngày 1/1 là Ngày Thế Giới Hoà Bình Lần Thứ 53, một truyền thống mà Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã khởi sự vào năm 1968. “Phụ nữ là những người mang lại và là trung gian của hoà bình”, ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng, khi thêm rằng họ phải “được tháp nhập hoàn toàn vào các tiến trình ra quyết định”. Khi phụ nữ có thể chia sẻ các quà tặng của họ thì thế giới sẽ tự thấy mình hiệp nhất hơn, hoà bình hơn. Do đó, mọi bước hướng đến đối với phụ nữ là một bước hướng đến toàn thể nhân loại. Chính Mẹ Maria là Đấng đã khai mở “cuộc cách mạng sự dịu dàng” – một điều Giáo Hội đang được mời gọi tiếp tục: “Vì với cả Giáo Hội nữa, như Mẹ Maria, vừa là phụ nữ vừa là người mẹ”. Trong khi đến gần với Mẹ Maria, “Giáo Hội tự khám phá chính mình, Giáo Hội thấy trọng tâm và sự hiệp nhất của mình. Vì Giáo Hội có trái tim người mẹ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi xin Mẹ Maria “hạ sinh niềm hy vọng nơi chúng ta và mang lại cho chúng ta sự hiệp nhất. Người phụ nữ của ơn cứu độ, chúng con xin phó thác cho Mẹ năm mới này”, Đức Giáo Hoàng nói: “Xin giữ điều này trong trái tim Mẹ”.

❖ ĐTC nhận đơn từ chức của ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tô

Quyết định đầu tiên của năm 2020, liên quan đến các GM trên thế giới, ngày 02.01, ĐTC đã nhận đơn từ chức của ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tô
Phòng Báo Chí Tòa Thánh ngày 2.1 cho biết: "ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka, do ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tô, Tổng Giám mục hiệu tòa Rusticiana, trình lên ngài."

ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, người Việt Nam duy nhất cho đến nay làm Sứ Thần Tòa Thánh, sinh ngày 15 tháng Tư 1949 tại Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Từ năm 1954, ngài theo học tại trường tiểu học Công Giáo Thánh Phaolô, Lái Thiêu. Sau đó, ngài tiếp tục học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ 1960. Năm 1979, Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt gia nhập trường Ngoại giao Tòa Thánh đẩu cử nhân giáo luật và tiến sĩ thần học. Ra trường năm 1985, ngài được cử đi phục vụ tại nhiều Sứ Quán Tòa Thánh như tại Panama, Brazil, Congo Zaire, Ruanda, và Pháp.

Ngày 25 tháng 11, 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo.

Ngày 06.01.2003, ngài được tấn phong Tổng Giám Mục hiệu tòa Rusticana. Khẩu hiệu Giám Mục của ngài là “Hãy đi rao giảng cho muôn dân”.

Cuộc đời trong ngành ngoại giao của ngài đã trải qua các nhiệm sở ở Benin, Togo, Chad, Cộng Hòa Trung Phi, Costa Rica và Sri Lanka.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Quà tết cho người nghèo.

Nhằm hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ với người nghèo trong dịp tết Canh tý sắp tới, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền để mua khoảng 200 phần quà giúp người nghèo trong giáo xứ. Kính xin cộng đoàn quảng đại giúp đỡ.

❖ Tổ chức các gian hàng phục vụ tết.

Nhằm tạo điều kiện yêu thương, đoàn kết và vui tươi cho cộng đoàn cũng như những anh chị em xa quê có được những ngày tết canh tý thật đầm ấm và ý nghĩa, giáo xứ sẽ tổ chức những gian hàng tết vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy (17-18.01.2020).

+ Kính mời các đoàn thể cũng như cá nhân đăng ký các gian hàng.

+ Những anh chị em nào có những vật dụng còn tốt nhưng không sử dụng và muốn chia sẻ cho người nghèo, anh chị em có thể đem đến giáo xứ để tặng hay bán rẻ.

Kính mong cộng đoàn nhiệt tình ủng hộ. Xin liên hệ với chị nga shop ve chai vào các buổi chiều trước lễ.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cơm Minh Đức:** 2.000.000đ.